

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Nhân kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BDBP) (3/3/1959 - 3/3/2022) và 33 năm ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2022), sáng ngày 3/3, các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc

Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ BDBP tại Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Bí thư thường

trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa, chúc mừng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng BDBP tỉnh; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của BDBP tỉnh Thái Bình trong những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng vào ổn định tình hình an

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, thể trận biên phòng toàn dân trên khu vực biên giới biển, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ BDBP tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước,

cách mạng và những kết quả đạt được, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quản lý và bảo vệ vững chắc khu vực biên giới biển, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

TRỊNH CƯỜNG

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Oanh.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh luôn đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ để đồng chí Lê Hoàng Oanh phát huy hết năng lực, sở trường trong quá trình công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đồng chí Lê Hoàng Oanh hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, không ngừng học hỏi, vận dụng những kinh nghiệm thực tiễn qua quá trình công tác, đoàn kết cùng tập thể Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 3/3, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiêm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Đông Hưng, Hưng Hà. Cùng đi có các đồng chí: Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mô hình chuyển đổi đất lúa kém hiệu

quả sang sản xuất cây giống tại xã Hồng Việt (Đông Hưng) với diện tích 78ha và tại xã Chi Lăng (Hưng Hà) với diện tích 14ha. Không chỉ khắc phục tình trạng bỏ ruộng không canh tác, các mô hình chuyển đổi mang lại thu nhập trên 300 triệu đồng/ha/năm, giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho nhiều lao động tại địa phương.

Biểu dương sự sáng tạo, tinh thần dám nghĩ dám làm của cán bộ và nhân dân các địa phương, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã đến thăm mô hình chuyển đổi không chỉ ở mặt

kinh tế mà qua đó còn thể hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước được tổ chức thực hiện ở cơ sở rất tốt. Đồng chí yêu cầu hai huyện Đông Hưng, Hưng Hà và cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì, nhân rộng những mô hình hiện có; phát huy thế mạnh của địa phương để có thêm nhiều mô hình chuyển đổi kinh tế nông nghiệp hiệu quả, từng bước nâng cao hơn nữa đời sống của người dân, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh. Trong quá trình thực hiện cần giám sát chặt chẽ việc chuyển đổi bảo đảm

đúng mục đích, quy định của pháp luật.

Cũng trong sáng ngày 3/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân của huyện Hưng Hà. Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, vụ xuân năm nay huyện Hưng Hà gieo cấy 10.560ha, trong đó nhóm giống lúa năng suất cao chiếm trên 60% diện tích. Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19 - 22/2, toàn huyện có 600ha lúa xuân bị ảnh hưởng, trong đó có 30ha phải cấy lại ở các xã: Hồng Minh, Độc Lập, Thái Phương, Minh Khai... Đến nay nông dân trong huyện đã khắc phục xong ảnh hưởng của rét đậm, rét hại, tập trung các biện pháp chăm sóc.

NGÂN HUYNH

TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ...

(Tiếp theo trang 1)

góp phần xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, đưa Thái Bình trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu trong cả nước. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các nhà đầu tư FDI đã được chấp thuận đầu tư vào tỉnh sẽ là những "đại sứ" bắc nhịp cầu giới thiệu, hỗ trợ tỉnh xúc tiến thu hút nhiều nhà đầu tư Nhật Bản nghiên cứu đầu tư vào Thái Bình trong thời gian tới.

Chiều cùng ngày, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe Sở

Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 3/11/2021 của UBND tỉnh về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 30/6/2021.

Sau khi nghe báo cáo, đại diện các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch số 146 đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc dẫn tới chậm tiến độ của các dự án và đề xuất

một số giải pháp tháo gỡ; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia ý kiến, đề xuất hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đại diện các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch số 146 đã thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc dẫn tới chậm tiến độ của các dự án và đề xuất

thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần xác định rõ quyết tâm, trách nhiệm vào cuộc giải quyết dứt điểm những "điểm nghẽn" thuộc thẩm quyền và kịp thời tổng hợp, đề nghị cấp trên chỉ đạo tháo gỡ một cách thực chất, nhanh chóng. Đặc biệt, đối với những dự án chậm thực hiện do liên quan đến thủ tục hành chính, các sở, ngành, địa phương liên quan cần khẩn trương giải quyết xong ngay trong tháng 3. Song song với đó, thực hiện môi trường đầu tư góp phần thu hút nguồn lực đầu tư

nhất triển khai dự án, các sở, ngành chức năng cần thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát các nhà đầu tư, kịp thời phát hiện những dự án chậm đầu tư, xác định đúng nguyên nhân để có giải pháp đồng bộ, động viên, tháo gỡ khó khăn giúp đẩy nhanh tiến độ. Cùng với đó, kiên quyết xử lý, nếu cần thiết sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với những dự án chậm thực hiện do năng lực nhà đầu tư yếu kém, có tình không thực hiện đúng cam kết về tiến độ đầu tư của dự án nhằm tránh phát sinh phức tạp, hạn chế lãng phí tài nguyên đất đai và bảo vệ môi trường.

Tặng học bổng tiếng Anh cho con cán bộ, y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Thái Bình

Tiếp tục các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2022, Tỉnh đoàn, Trung tâm Ngoại ngữ Headway vừa trao tặng 10.000 khẩu trang y tế hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại Bệnh viện Nhi Thái Bình; tặng 100 suất học bổng tiếng Anh toàn phần trị giá 186 triệu đồng cho con cán bộ, y bác sĩ của Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Đây là hoạt động thiết thực góp phần để Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp tục thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời giúp những chiến sĩ áo trắng trên mặt trận chống dịch an tâm và ấm lòng hơn khi phải làm nhiệm vụ xa nhà, không thể dành thời gian trực tiếp chăm lo cho việc học tập của các con.

XUÂN PHƯƠNG

HUYỆN ĐOÀN KIẾN XƯƠNG Nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên

Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), từ ngày 1/3, Huyện đoàn Kiến Xương đã có nhiều hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, các cấp bộ đoàn trong huyện tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống về vang của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đặc biệt là các hoạt động an sinh xã hội, phòng, chống dịch Covid-19. Hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà tiêu và công trình nước sạch; triển khai các công trình "Thắp sáng đường quê". Tổ chức trồng hoa, cây xanh trên các

tuyến đường tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng mô hình phân loại, xử lý rác thải, xóa các điểm đen ô nhiễm môi trường. Đồng loạt tổ chức ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" vào ngày 13/3, và ngày "Chủ nhật xanh" vào ngày 20/3 tại các xã, thị trấn. Bên cạnh đó còn tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần sáng tạo của thanh niên và các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp.

Những hành động, phần việc thiết thực trên sẽ góp phần bồi dưỡng, giáo dục và tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện cống hiến, trưởng thành hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

THU THUY

Cần có giải pháp chống ngập lụt khi cải tạo tuyến đường Ngô Thì Nhậm

Dự án cải tạo, sửa chữa đường Ngô Thì Nhậm (thành phố Thái Bình) có chiều dài toàn tuyến 2,12km từ điểm đầu giáp cầu Cổng Trời đến cuối giáp với đường Trần Lâm. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng phục vụ phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Khi được triển khai cải tạo, sửa chữa, người dân nơi đây rất vui mừng, phấn khởi, thế nhưng trong quá trình thực hiện đã xuất hiện nhiều bất cập khiến người dân chưa yên tâm. Trong đó giải pháp chống ngập lụt chưa được triển khai.



Một đoạn cống đã hoàn thành nhưng làm mất mỹ quan đô thị, chưa bảo đảm chất lượng.

nguy cơ tai nạn giao thông tại tuyến đường này.

Ông Trần Sơn, Bí thư Chi bộ tổ dân phố số 21, phường Trần Lâm cho hay: Chúng tôi rất phấn khởi khi thành phố phê duyệt cải tạo hệ thống rãnh thoát nước và nâng cấp tuyến đường để tạo cho diện mạo khu phố được khang trang, sạch đẹp. Tuy nhiên, phương

án thi công chúng tôi không được nắm bắt; quá trình thi công không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và thoát nước sau này; chưa xác định được nguyên nhân ngập úng. Từ năm 2007 đến nay, mỗi khi mưa xuống là toàn bộ trục đường Ngô Thì Nhậm ngập nước. Chúng tôi đề nghị thành phố nghiên cứu để án xử lý ngập úng, phải xác

định rõ nguyên nhân, tìm biện pháp xử lý để đường thoáng, sạch, đẹp và hệ thống thoát nước được tốt hơn.

Ông Phạm Thanh Sơn, tổ dân phố số 21, phường Trần Lâm cho biết: Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều lần trong những cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đoạn đường này chỉ cần mưa xuống khoảng 30 phút hoặc một tiếng là giống như một dòng sông. Đường xuống cấp, ngập úng cộng thêm ô gá nên nhân dân đi lại rất khó khăn, nguy cơ mất an toàn giao thông cao.

Ông Phạm Ngọc Lâm, số nhà 400, đường Ngô Thì Nhậm bức xúc: Người dân rất khổ cực mỗi khi mưa to, nhà nhà người người dùng xô, chậu tát nước tràn vào nền. Hiện nay, các hạng mục chính trang đường Ngô Thì Nhậm đang được thành phố Thái Bình cho thi công, tuy nhiên tôi thấy chưa khả thi trong phòng, chống ngập lụt như khơi thông rãnh thoát nước đang được đơn vị gấp rút thi công nhưng theo

quan sát của chúng tôi, nhiều đoạn cống thoát nước dù đã được hoàn thiện đây nấp mặt cống nhưng lại nhàm nhỏ, méo thấp nhưng vẫn sử dụng. Các đồng chí phụ trách giám sát thi công công trình rất ít khi xuống kiểm tra, giám sát nên việc tu sửa chưa bảo đảm theo đúng thiết kế; thiết nghĩ đây là cơ hội có một không ai để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này, nếu không thực hiện bây giờ thì không có cơ hội. Tôi đề nghị thành phố cần sớm có phương án xử lý giúp người dân.

Từ thực trạng tuyến đường đã được xây dựng từ lâu, nhiều vị trí và vùi, bong bật tạo thành nhiều ổ gà. Dưới lòng đường có nhiều công trình ngầm như đường ống, hố ga cấp quang, cấp nước, thoát nước, một số đoạn chưa có vỉa hè, rãnh thoát nước; hiện hệ thống thoát nước có tổng chiều dài 620m nhưng tại một số đoạn có tầm đan rãnh, các cửa thu nước hư hỏng, tắc nghẽn, không bảo đảm khả năng tiêu thoát nước. Dự án cải tạo sửa chữa tuyến đường Ngô Thì Nhậm là cần thiết và phù hợp với thực trạng hiện nay, được người dân ủng hộ, tuy nhiên việc thi công và thiết kế cần phải nghiên cứu và có phương án phù hợp với mặt bằng chung thì mới giải quyết được bài toán ngập cục bộ tại tuyến đường này cho người dân.

Trong những số báo trước, trao đổi với Báo Thái Bình về

CÔNG AN TỈNH Tiếp nhận vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19

Chiều ngày 3/3, Công an tỉnh tiếp nhận vật tư y tế ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty Nhiệt điện Thái Bình.

Để chung tay cùng với lực lượng công an trên tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã trao tặng Công an tỉnh 1.680 bộ kit test nhanh kháng nguyên Covid-19. Đây là nguồn cổ vũ động viên rất lớn đối với cán bộ, chiến sĩ các lực lượng Công an tỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu phòng, chống dịch cũng như trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

BÌNH VĂN (Công an tỉnh)

điểm của chúng tôi đã tu sửa là tận dụng, nhưng có những chỗ tầm đan rãnh đã nứt, méo hết nhưng vẫn tái sử dụng. Các đồng chí phụ trách giám sát thi công công trình rất ít khi xuống kiểm tra, giám sát nên việc tu sửa chưa bảo đảm theo đúng thiết kế; thiết nghĩ đây là cơ hội có một không ai để cải tạo, nâng cấp tuyến đường này, nếu không thực hiện bây giờ thì không có cơ hội. Tôi đề nghị thành phố cần sớm có phương án xử lý giúp người dân.

Hiện nay, các hạng mục mới đang thi công ở giai đoạn đầu, do đó các cơ quan chức năng cần sớm vào cuộc để kiểm tra và có phương án phù hợp, giúp người dân được hưởng lợi từ một công trình theo đúng nghĩa, để con đường sớm hoàn thành tạo thuận lợi cho người dân đi lại, ổn định phát triển kinh tế - xã hội.

THANH THUY - NGUYỄN THỜI